

Số: 31 /BC-HĐND

Nam Đông, ngày 06 tháng 12 năm 2019

**BÁO CÁO**  
**Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri**  
**tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa VI**

Thực hiện Thông báo số 14/TB-HĐND ngày 11/10/2019 của HĐND huyện về nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khoá VI. Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN các xã, thị trấn tổ chức tiếp xúc cử tri ở 41 điểm trên toàn huyện, có 1097 cử tri đến tham dự, với hơn 244 lượt ý kiến. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thông báo với cử tri về chương trình, nội dung kỳ họp lần thứ 9 của Hội đồng nhân dân huyện và trả lời một số kiến nghị, đề xuất mà cử tri đã nêu tại các đợt tiếp xúc trước đó; Cử tri đã tin tưởng vào sự lãnh chỉ đạo của Đảng, điều hành của Chính quyền các cấp, phấn khởi trước những kết quả đạt được của huyện trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn và đề nghị huyện tiếp tục quan tâm đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, tăng thu nhập, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Qua đó, cử tri cũng có một số kiến nghị, đề xuất gửi đến Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, UBMTTQVN huyện và một số ngành chức năng của huyện.

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổng hợp những vấn đề mới phát sinh thuộc thẩm quyền xử lý và giải quyết của UBND huyện như sau:

**I. Những nội dung đề nghị UBND huyện kiểm tra, xử lý và trả lời trực tiếp tại kỳ họp thứ 9, HĐND huyện.**

**1- Cử tri xã Hương Phú kiến nghị huyện:** Đề nghị chính quyền các cấp quan tâm công tác kiểm dịch trên địa bàn để tránh tình trạng gia súc bị bệnh mổ bán trên thị trường làm ảnh hưởng đến sức khỏe và dễ lây lan dịch bệnh.

Hiện nay việc cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân thực hiện quá chậm. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo quyền lợi cho người dân theo quy định của pháp luật.

**2- Cử tri thị trấn Khe Tre kiến nghị:**

- Đề nghị huyện cho chủ trương tăng số chuyến vận chuyển rác thải ở thị trấn (1 chuyến/ngày) và mở rộng mô hình thu gom rác tại các tuyến đường trong khu dân cư để đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Áp dụng thu giá phí môi trường ở một số hộ nằm sâu trong khu dân cư so với số hộ nằm trên trục đường chính chưa phù hợp, đề nghị HĐND, UBND huyện nghiên cứu áp giá cho phù hợp.



### 3- Cử tri xã Hương Sơn phản ánh:

- Hộ ông Lê Ngô và một số hộ khác bị ảnh hưởng bán ngập phát sinh (Dự án lòng hồ Tả Trạch) nhưng chưa được giải quyết đền bù đề nghị huyện xem xét.

- Đề nghị huyện xem xét quỹ đất một số diện tích rừng nghèo, rừng bìm do Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Nam Đông đang quản lý, cấp cho một số hộ dân xã Hương Sơn không có đất sản xuất để canh tác (*trả lời tại kỳ họp thứ 8 đối với xã Thượng Long – Thượng Quảng*).

## II. Những nội dung UBND huyện sẽ trả lời tại kỳ họp thứ 10


I. Lĩnh vực kinh tế	
1. Xây dựng kiến trúc hạ tầng, giao thông	
Cử tri xã Hương Phú	<p>1- Cử tri thôn Ka Tư - Thanh An: Đề nghị huyện quan tâm khắc phục, sửa chữa kịp thời các công, mương thoát nước tại khu vực đỉnh đèo Ka Tư, do mưa bão hiện nay đã bị đất, đá vùi lấp và nguy cơ sạt lở gây nguy hiểm khi người dân đi lại.</p> <p>2- Cử tri thôn Hà An: Hiện nay ngấm và đường đi vào vùng sản xuất thác Phương bị hư hỏng do mưa bão đã làm ảnh hưởng đến việc đi lại và sản xuất của bà con, đề nghị chính quyền các cấp quan tâm xem xét hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp để người dân thuận lợi cho việc sản xuất.</p> <p>3- Cử tri thôn Phú Hòa: Đề nghị chính quyền các cấp quan tâm xây dựng bờ kè dọc bờ suối từ nhà bà Nở đến nhà bà Sóc đoạn qua thôn Phú Hòa, vì hiện nay đã có dấu hiệu sạt lở ở khu vực này (đoạn đường này thuộc tuyến đường La Sơn-Nam Đông đoạn qua xã Hương Phú).</p>
Cử tri thị trấn Khe Tre	<p><i>Cử tri tổ dân phố 1,4,5 kiến nghị huyện và các ngành chức năng quan tâm đầu tư sửa chữa, nâng cấp một số công trình sau:</i></p> <p>1- Cử tri Tổ dân phố 1 kiến nghị: Hệ thống mương thoát nước qua đường 14B nhỏ, nên thường xuyên gây ngập úng khi trời mưa đối với các hộ như: Bà Lưu Thị Xuân, ông Lại thế Lộc, bà Trần Thị Tỏa,... Đề nghị huyện sớm quan tâm xử lý.</p> <p>2- Cử tri Tổ dân phố 4 kiến nghị: Đoạn đường từ nhà ông Dương Thanh Sinh đến nhà ông Lê Quang Thắm, bị hư hỏng nặng, nên thường xuyên bùn lầy khi trời mưa, ảnh hưởng đến việc đi lại của bà con. Đề nghị huyện sớm đầu tư sửa chữa, nâng cấp.</p> <p>3- Cử tri Tổ dân phố 5 kiến nghị: Đoạn đường bê tông từ hộ ông Cao Độ đến hộ ông Lê Minh Thái, thường xuyên gây ngập úng khi trời mưa to. Đề nghị huyện quan tâm.</p> <p>4- Cử tri phản ánh: Hiện nay, mặt đường của cầu Leno bị xuống cấp (hư hỏng lớp nhựa thảm), do xe có trọng tải lớn lưu thông nhiều. Đề nghị huyện quan tâm đầu tư, thảm nhựa để đảm bảo cho việc đi lại của bà con lưu thông an toàn.</p>



Cử tri xã Thượng Lộ	1- Đề nghị huyện quan tâm đầu tư rãnh thoát nước tại khu dân cư thôn Cha Mãng (khu vực tiếp giáp với tổ dân phố 5 thị trấn Khe Tre); khu vực này mỗi khi mưa lớn thường ngập úng nhà dân, chuồng trại chăn nuôi, cây cối trong vườn, gây thiệt hại làm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân.
<b>2. Về Đất đai, Môi trường; đền bù, giải phóng mặt bằng</b>	
Cử tri xã Hương Phú	- Cử tri thôn Xuân Phú: Việc khai thác mỏ đá thác Trượt thôn Xuân Phú đã làm ảnh hưởng tới môi trường, cuộc sống của nhân dân và khu du lịch Thác Trượt, đồng thời hiện nay tuyến đường Hồ Chí Minh cơ bản đã xong. Đề nghị chính quyền các cấp có ý kiến với các ngành chức năng cấp trên nên dừng việc khai thác mỏ đá thác Trượt để khỏi ảnh hưởng tới đời sống nhân dân.
<b>4. Về lĩnh vực Kinh tế - Hạ tầng, Dịch vụ, điện</b>	
Cử tri xã Hương Sơn	- Cử tri phản ánh: Nguồn nước sinh hoạt (nước tự chảy) thường xuyên bị bẩn đục, đề nghị UBND huyện, Công ty nước sớm xử lý để đảm bảo an toàn vệ sinh cho nhân dân sử dụng.
Cử tri xã Hương Giang	- Cử tri phản ánh: Một số đường dây điện thoại, dây mạng, dây điện thấp sáng nằm sà xuống thấp không đảm bảo an toàn, đề nghị huyện cho kiểm tra xử lý sớm.

Thường trực HĐND huyện, báo cáo Hội đồng nhân dân huyện để có thêm cơ sở xem xét, thảo luận và quyết định. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, các ngành chức năng xem xét, giải quyết và trả lời theo quy định của pháp luật./.

**Nơi nhận:**

- Ủy ban nhân dân huyện;
- Ban Thường trực UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan liên quan;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- VP: LĐ & CV;
- Lưu VT. 

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND**  
**CHỦ TỊCH**



**Mai Văn Dũng**